

Số: 1238 /CTrCT-BCĐ

Triệu Phong, ngày 08 tháng 6 năm 2017

**CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC TRỌNG TÂM CỦA BCĐ CTMTQG
XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI HUYỆN TRIỆU PHONG NĂM 2017**

UBND TỈNH QUẢNG TRỊ	
ĐẾN	Số: 1226
	Số: 13/b
	CHỖ

I. MỤC TIÊU.

- Phân đầu trong năm 2017 có 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đưa tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới toàn huyện 6 xã, chiếm tỷ lệ 33,3% số xã; số tiêu chí đạt bình quân là trên 15 tiêu chí/xã.

- Tập trung duy trì và nâng cao chất lượng tiêu chí của các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2014-2016.

- Tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp để đảm bảo mục tiêu đến năm 2020 huyện Triệu Phong có ít nhất 55% số xã đạt chuẩn nông thôn mới.

II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC TRỌNG TÂM NĂM 2017.

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được phân công, các phòng, ban, ngành cấp huyện; thành viên BCĐ chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới huyện, BCĐ các xã triển khai thực hiện các nhiệm vụ được phân theo Kế hoạch này và cụ thể hóa thành các nhiệm vụ, kế hoạch triển khai cụ thể của từng phòng, ban, ngành địa phương để chỉ đạo triển khai thực hiện.

(Chi tiết có phục lục Chương trình công tác trọng tâm kèm theo)

III. CÁC NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP.

1. Nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo điều hành thực hiện Chương trình.

- Tiếp tục củng cố, kiện toàn BCĐ và bộ máy giúp việc Ban chỉ đạo các cấp. Nâng cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm của các thành viên BCĐ các chương trình MTQG trong việc chỉ đạo, hướng dẫn, theo dõi việc thực hiện các tiêu chí do ngành mình phụ trách và việc thực hiện Chương trình của các địa phương được phân công theo dõi, chỉ đạo.

- Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao kiến thức, kỹ năng chỉ đạo và tổ chức thực hiện cho đội ngũ cán bộ xây dựng nông thôn mới các cấp, nhất là cấp cơ sở.

- Ban hành hệ thống văn bản chỉ đạo, hướng dẫn đồng bộ để triển khai chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế của các địa phương trên địa bàn huyện.

- Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát định kỳ và đột xuất việc thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới đảm bảo hiệu quả, có chất lượng và tuân thủ đúng các quy định quản lý hiện hành. Kịp thời phát hiện và chấn chỉnh những hoạt động không đúng hoặc tháo gỡ những khó khăn cho các địa phương.

2. Tiếp tục tuyên truyền sâu rộng, tạo phong trào xây dựng NTM mạnh mẽ, rộng khắp trên địa bàn huyện. Đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Phong trào Quảng Trị chung sức xây dựng NTM.

Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền nhằm huy động sự vào cuộc mạnh mẽ hơn nữa của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội tham gia xây dựng nông thôn mới. Các cơ quan thông tin, truyền thông chủ động triển khai có hiệu quả công tác tuyên truyền các nội dung của Chương trình. Phát huy vai trò của Mặt trận và các tổ chức đoàn thể trong vận động hội viên và nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới.

Đẩy mạnh thực hiện phong trào “Quảng Trị chung sức xây dựng nông thôn mới” đi vào chiều sâu và thực chất hơn. Kịp thời động viên, khen thưởng, tạo khí thế thi đua sôi nổi trên khắp các địa bàn dân cư.

3. Huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực xây dựng NTM.

Tập trung huy động mọi nguồn lực để thực hiện có hiệu quả Chương trình. Tranh thủ các nguồn vốn hỗ trợ từ Trung ương, từ tỉnh, huy động tối đa nguồn lực của địa phương; đẩy mạnh huy động vốn đầu tư từ doanh nghiệp; phát huy vai trò chủ thể của người dân và cộng đồng nhằm huy động có hiệu quả nguồn lực từ nhân dân; tăng cường thu hút nguồn đỡ đầu, tài trợ của các tổ chức, cá nhân để ưu tiên cho các xã đăng ký đạt chuẩn sớm và các xã khó khăn.

Áp dụng có hiệu quả cơ chế đầu tư đặc thù trong xây dựng NTM theo Quyết định số 161/2016/NĐ-CP ngày 02/12/2012 của Chính phủ nhằm tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả đầu tư. Rà soát, điều chỉnh các thiết kế mẫu, dự toán mẫu cho phù hợp với tình hình thực tế của các địa phương và đảm bảo phát huy hiệu quả công trình sau đầu tư.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng các nguồn vốn đảm bảo đầu tư hiệu quả, đúng trọng tâm theo lộ trình đã đề ra trong Đề án xây dựng NTM. Chấn chỉnh tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản và huy động quá sức dân trong xây dựng nông thôn mới.

4. Thực hiện có hiệu quả các nội dung thuộc chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới.

4.1. Tập trung nâng cao chất lượng công tác rà soát, điều chỉnh quy hoạch đáp ứng yêu cầu tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới.

Hoàn thành việc rà soát, điều chỉnh bổ sung quy hoạch nông thôn mới; quy hoạch sản xuất nông nghiệp, vùng sản xuất hàng hóa tập trung, gắn với tái cơ cấu nền nông nghiệp, tăng cường công tác quản lý quy hoạch, chỉ đạo các địa phương ban hành quy chế quản lý quy hoạch và thực hiện công bố công khai quy hoạch theo quy định.

4.2. Từng bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng thiết yếu làm thay đổi cơ bản diện mạo, tạo nên bước đột phá trong phát triển kinh tế xã hội nông thôn.

Tập trung huy động, lồng ghép các nguồn lực đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu nhằm từng bước hoàn thiện các tiêu chí giao thông, thủy lợi, điện, nước sạch, trường học các cấp, trạm y tế xã, nhà văn hóa và khu thể thao thôn nhằm tạo sự đột phá diện mạo nông thôn, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và tăng hưởng thụ trực tiếp cho cư dân nông thôn.

4.3. Thực hiện có hiệu quả tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, nâng cao thu nhập cho người dân.

Thực hiện có hiệu quả tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới; chuyển dần sản xuất nông nghiệp phát triển từ chiều rộng sang chiều sâu; đẩy mạnh ứng dụng và chuyển giao khoa học công nghệ, nhất là công nghệ cao vào sản xuất; nâng cao giá trị gia tăng và khả năng cạnh tranh của sản phẩm nông nghiệp. Tiếp tục thực hiện chính sách dồn điền đổi thửa, cải tạo đồng ruộng, tích tụ ruộng đất, xây dựng cánh đồng lớn, phát triển kinh tế gia trại, trang trại, hình thành các vùng chuyên canh có quy mô tập trung theo thế mạnh từng vùng.

Tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ lãi suất vốn vay để phát triển sản xuất theo Quyết định số 21/2015/QĐ- UBND ngày 14/9/2015 của UBND tỉnh về ban hành chính sách hỗ trợ lãi suất vốn vay phát triển sản xuất thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2015- 2020. Xây dựng các mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất, tăng thu nhập và từng bước nâng cao mức sống của người dân ở địa bàn khó khăn, vùng bãi ngang ven biển và gò đồi, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện về công tác giảm nghèo ở các xã. Nghiên cứu triển khai thí điểm quỹ tín dụng nông thôn mới cho giai đoạn 2017-2020.

Đổi mới căn bản công tác đào tạo nghề, gắn với giải quyết việc làm cho lao động nông thôn, tạo nguồn nhân lực phục vụ tái cơ cấu nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới.

4.4. Tiếp tục nâng cao chất lượng các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, môi trường.

Quan tâm đúng mức đến việc nâng cao chất lượng các lĩnh vực giáo dục, y tế; giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống, xây dựng lối sống văn hóa, ứng xử văn minh trong nông thôn; từng bước cải thiện môi trường nông thôn, xây dựng cảnh quan xanh - sạch - đẹp.

4.5. Nâng cao chất lượng hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật.

Tạo sự chuyển biến toàn diện, sâu sắc về nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng ở nông thôn, bảo đảm vai trò nền tảng, hạt nhân chính trị ở cơ sở, lãnh đạo toàn diện kinh tế - xã hội, chính trị, an ninh, quốc phòng. Xây dựng chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị vững mạnh, hoạt động có hiệu lực và hiệu quả. Thực hiện tốt Pháp lệnh dân chủ ở cơ sở.

Tiếp tục tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảm bảo đạt chuẩn; khuyến khích, thu hút cán bộ trẻ đã được đào tạo, đủ tiêu chuẩn về công tác ở xã.

4.6. Giữ vững quốc phòng và an ninh, trật tự xã hội nông thôn.

Xây dựng lực lượng dân quân “vững mạnh rộng khắp” và hoàn thành các chỉ tiêu quốc phòng hàng năm. Chủ động nắm bắt và dự báo tình hình an ninh trật tự, làm tốt công tác phòng ngừa tội phạm; giải quyết kịp thời, dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo, tranh chấp, mâu thuẫn nội bộ ngay tại cơ sở, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ, điểm nóng. Tăng cường chỉ đạo công tác đảm bảo an ninh nông thôn, đấu tranh phòng, chống tội phạm, quản lý hành chính về trật tự xã hội, an toàn giao thông, trật tự công cộng.

Xây dựng, kiện toàn lực lượng chuyên trách, bán chuyên trách và tự nguyện giữ gìn an ninh trật tự, làm nòng cốt trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

5. Xây dựng kế hoạch chỉ đạo đối với xã đạt chuẩn nông thôn mới.

5.1. Đối với xã phấn đấu đạt chuẩn năm 2017.

Chỉ đạo địa phương, các phòng ban cấp huyện tổ chức rà soát hiện trạng và nhu cầu đầu tư đạt chuẩn nông thôn mới của xã, xây dựng kế hoạch, lộ trình và cân đối nguồn lực thực hiện các tiêu chí ngay từ đầu năm; tập trung chỉ đạo thực hiện

những nội dung, tiêu chí khối lượng thực hiện xây dựng các mô hình phát triển sản xuất, thu hút doanh nghiệp, phát triển hợp tác xã, liên kết sản xuất.

5.2. Đối với nhóm xã phấn đấu đạt chuẩn giai đoạn 2018-2020

Tập trung giữ vững và phát triển các tiêu chí đã đạt; lồng ghép và cân đối nguồn lực để thực hiện các tiêu chí gần đạt, chú trọng các tiêu chí thu nhập, hộ nghèo và tổ chức phát triển sản xuất; rà soát mức độ đạt chuẩn của từng tiêu chí, có giải pháp tích cực để thực hiện hoàn thành các tiêu chí theo lộ trình đề ra.

5.3. Đối với nhóm xã đạt chuẩn sau năm 2020.

Tập trung tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm cho cán bộ Đảng viên và nhân dân, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc; tổ chức rà soát, đánh giá các tiêu chí, lập kế hoạch, lồng ghép nguồn lực để thực hiện các tiêu chí gần đạt, cần ít nguồn lực, tiêu chí thiết yếu phục vụ sản xuất và đời sống, tập trung chỉ đạo phát triển các mô hình sản xuất hiệu quả. Trong điều kiện khó khăn chưa xác định được thời điểm đạt chuẩn thì xã có thể chọn một vài thôn có điều kiện để xây dựng “thôn NTM”, nhằm rút kinh nghiệm để nhân ra diện rộng.

Chủ động huy động, lồng ghép có hiệu quả các nguồn lực, tập trung chỉ đạo tạo sự chuyển biến rõ nét trên các lĩnh vực tiêu chí làm tiền đề phấn đấu đạt chuẩn những năm tiếp theo.

5.3. Đối với các nhóm xã đã đạt chuẩn.

Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả các tiêu chí nông thôn mới đối với các xã đã được công nhận đạt chuẩn. Coi trọng các nội dung tổ chức sản xuất, tái cơ cấu nông nghiệp, phát triển ngành nghề, nâng cao năng lực sản xuất, nâng cao thu nhập, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng môi trường sống xanh – sạch – đẹp, đảm bảo an ninh trật tự ngày càng tốt hơn để nông thôn mới phát triển bền vững. Chọn 1 xã có điều kiện để tập trung chỉ đạo trở thành xã nông thôn mới kiểu mẫu.

6. Chỉ đạo xử lý nợ động xây dựng cơ bản của Chương trình.

Nợ động xây dựng cơ bản là tiêu chí đánh giá trong việc thẩm định và xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, do đó các địa phương còn nợ động cần xây dựng lộ trình, kế hoạch để trả nợ. Không cho phép các đơn vị thi công tự bỏ vốn đầu tư, thi công công trình, dự án NTM khi chưa bố trí kế hoạch vốn và chưa đảm bảo quy trình lựa chọn nhà thầu.

Xây dựng kế hoạch rà soát, kiểm tra việc bố trí vốn đối ứng của địa phương, quyết toán dự án hoàn thành và xử lý nợ động trong Chương trình NTM của các địa phương. Chỉ đạo kiểm điểm, xử lý nghiêm trách nhiệm tổ chức, cá nhân người đứng đầu nếu tiếp tục để xảy ra tình trạng nợ động, huy động quá sức dân trong thực hiện Chương trình.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Căn cứ Kế hoạch công tác trọng tâm năm 2017 của Ban Chỉ đạo huyện các Phòng, ban, ngành cấp huyện; thành viên BCD chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới huyện, BCD các xã cụ thể hóa thành các nhiệm vụ, kế hoạch triển khai cụ thể đảm bảo kế hoạch chung của huyện.

- Giao phòng Nông nghiệp- PTNT, Văn phòng điều phối chương trình MTQG nông thôn mới huyện giúp Ban chỉ đạo huyện theo dõi, đôn đốc việc thực hiện chương trình công tác trọng tâm năm 2017; tổng hợp tình hình và báo cáo UBND, Ban chỉ đạo huyện theo quy định; phối hợp với Ban thi đua - khen thưởng huyện kiểm tra, giám sát tiến độ và kết quả thực hiện chương trình công tác đã đề ra; tham mưu UBND huyện kịp thời khen thưởng, động viên các tổ chức, cá nhân, đơn vị thực hiện tốt, đồng thời có văn bản nhắc nhở, chỉ đạo kịp thời đối với các đơn vị, địa phương được giao nhiệm vụ nhưng thực hiện chậm trễ, kéo dài hoặc không thực hiện (kể cả việc chấp hành chế độ thông tin, báo cáo).

- Các phòng, ban, Ngành, đoàn thể, UBND các xã gửi báo cáo kết quả tiến độ thực hiện Chương trình cho Ban chỉ đạo huyện (Qua Văn phòng điều phối NTM huyện) định kỳ 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng và cả năm (vào ngày 10 của tháng cuối quý). Ngoài ra, báo cáo đột xuất thực hiện theo yêu cầu về thời gian của Trung ương, của UBND tỉnh, Ban chỉ đạo XDNTM tỉnh, UBND huyện, BCD XDNTM huyện.

Trên đây là chương trình công tác trọng tâm năm 2017 của Ban chỉ đạo các Chương trình MTQG XD NTM huyện Triệu Phong, đề nghị các thành viên Ban chỉ đạo huyện, các phòng, ban ngành đoàn thể có liên quan và các địa phương nghiêm túc triển khai thực hiện./. *Q11/1*

Nơi nhận:

- Ban chỉ đạo tỉnh (b/c);
- Văn phòng điều phối tỉnh (b/c);
- TT huyện ủy, TT HĐND huyện (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- VP huyện ủy, HĐND, UBND huyện;
- Các thành viên BCD huyện;
- Các phòng, ban, Văn phòng ĐPNTM huyện;
- BCD các xã;
- Lưu VT, NN.

KT. TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC



Phan Quang Giải

Phó Chủ tịch UBND huyện

Phụ lục: NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2017

(Kèm theo văn bản số /CTr-BCĐNTM ngày /6/2017 của Ban chỉ đạo Chương trình MTQG XDNTM huyện Triệu Phong)

STT	Nội dung công việc	Cơ quan chủ trì	Cơ quan phối hợp	Thời gian hoàn thành
1	Trục báo BCĐ NTM huyện (Thành viên BCD, cán bộ VPDP, Chủ tịch UBND các xã)	BCĐ NTM huyện	Văn phòng Điều phối huyện	Quý I
2	Hướng dẫn rà soát điều chỉnh Đồ án, Đề án quy hoạch nông thôn mới giai đoạn 2016- 2020; triển khai xây dựng kế hoạch và thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2017	Phòng Nông nghiệp và PTNT	Các phòng, ban, ngành liên quan; UBND các xã	Quý I
3	Xây dựng Kế hoạch tuyên truyền, đào tạo, tập huấn Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2017	Phòng Nông nghiệp và PTNT	Các phòng, ngành liên quan; Các cơ quan truyền thông, báo chí	Quý I
4	Xây dựng nguyên tắc, tiêu chí phân bổ vốn Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2017 và giai đoạn 2018-2020	Phòng Tài chính Kế hoạch	Phòng Nông nghiệp và PTNT, Văn phòng điều phối nông thôn mới, Phòng Tài chính, phòng Kinh tế hạ tầng, Văn phòng UBND tỉnh	Quý II
5	Triển khai Nghị định về cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các Chương trình MTQG giai đoạn 2016-2020 và các chính sách mới của Chương trình	Phòng Tài chính-KH	Phòng NN- PTNT, Văn phòng điều phối nông thôn mới; Các phòng , ban, ngành liên quan; UBND các xã	Quý II

6	Trực báo BCD NTM huyện (Thành viên BCD, cán bộ VPĐP, Chủ tịch UBND các xã)	BCĐ NTM huyện	Văn phòng Điều phối huyện	Quý II
7	Chỉ đạo xây dựng Kế hoạch tái cơ cấu ngành Nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới	UBND huyện	Các phòng, ngành liên quan; UBND xã	Quý II
8	Tổ chức kiểm tra, rà soát hiện trạng và nhu cầu đầu tư đạt chuẩn nông thôn mới của xã Triệu Đông, xã dâng ký đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017, đề xuất phương án hỗ trợ xã đạt chuẩn trong năm 2017	Thường trực BCD NTM, Phòng Nông nghiệp và PTNT	Phòng Tài chính và Kế hoạch, UBND các xã Triệu Đông (đăng ký đạt chuẩn năm 2017)	Quý I,II
9	Kiên toàn Ban chỉ đạo, bộ máy giúp việc cho BCD xây dựng nông thôn mới các cấp (Quy chế hoạt động BCD, phân công địa bàn phụ trách cho các thành viên BCD, các văn bản hướng dẫn theo quyết định 2521/QĐ-UBND)	Văn phòng điều phối nông thôn mới	Các phòng, ban, ngành liên quan; UBND các xã	Quý II
10	Hướng dẫn quản lý thanh quyết toán các nguồn vốn thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020	Phòng Tài chính- Kế hoạch	Phòng NN- PTNT, VPĐP NTM, UBND xã	Quý III
11	Trực báo BCD NTM huyện (Thành viên BCD, cán bộ VPĐP, Chủ tịch UBND các xã)	BCĐ NTM huyện	Văn phòng Điều phối huyện	Quý III
12	Rà soát, hoàn chỉnh hồ sơ, trình Chủ tịch UBND huyện ra Quyết định điều chỉnh Đồ án quy hoạch xây dựng NTM của 18 xã	Phòng NN- PTNT	UBND các xã	Quý III
13	Xây dựng kế hoạch, hướng dẫn công tác giám sát, đánh giá thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới	UBMTTQVN huyện VPĐP NTM huyện	Các phòng , ban, ngành liên quan; UBND các xã	Quý III

14	Tổ chức Lễ trao bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới xã Triệu Đại và phát động phong trào "Chung sức xây dựng nông thôn mới" năm 2017; Hướng dẫn các địa phương tổ chức Lễ đón nhận Bằng công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2016	BCĐ nông thôn mới huyện	Các phòng, ngành liên quan	Quý III
15	Triển khai công tác tuyên truyền, đào tạo, tập huấn Chương trình MQTG xây dựng nông thôn mới	Phòng Nông nghiệp và PTNT	Các phòng, ban, ngành liên quan; UBND các xã	Quý II, III
16	Kế hoạch kiểm tra và hướng dẫn công nhận cơ sở vật chất trường học đạt chuẩn quốc gia của các địa phương	Phòng Giáo dục và Đào tạo	VPEP; Các phòng, ban ngành liên quan; UBND các xã	Quý III
17	Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động; thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động nhằm huy động đoàn viên, hội viên, nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới	UBMT tổ quốc Việt Nam huyện, Hội liên hiệp phụ nữ, Hội nông dân, Đoàn thanh niên, Liên đoàn lao động huyện	Các phòng, ban ngành liên quan; UBND các xã	Cả năm
18	Triển khai chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn theo Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09/5/2015 của Chính phủ và chính sách cho vay hỗ trợ lãi suất thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới theo Quyết định số 21/2015/QĐ-UBND của UBND tỉnh.	Ngân hàng NN-PTNT huyện	Phòng NN- PTNT, phòng Tài chính kế hoạch, UBND các xã	Cả năm
19	Tiếp tục thực hiện có hiệu quả chính sách giảm nghèo, an sinh xã hội; đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới; đảm bảo bình đẳng giới và phòng chống bạo lực gia đình; bảo vệ và hỗ trợ những người dễ bị tổn thương trong các lĩnh vực của gia đình và đời sống xã hội.	Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội	UBND các xã	Cả năm

20	<p>Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới. Chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án " Phát triển hệ thống điểm bưu điện văn hóa xã"; kế hoạch triển khai dự án "Tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở", dự án "Tăng cường nội dung thông tin và truyền thông về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo"; Kế hoạch đào tạo cán bộ vận hành bảo trì đài truyền thanh cấp xã</p>	Phòng Văn hóa và Đài truyền thanh huyện	UBND các xã	Cả năm
21	<p>Kiểm tra, theo dõi, hướng dẫn tình hình triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tại các địa phương và địa bàn phụ trách; lồng ghép huy động các nguồn lực hỗ trợ các địa phương xây dựng nông thôn mới</p>	Các thành viên Ban chỉ đạo huyện; Phòng NN- PTNT, Văn phòng Điều phối nông thôn mới.	UBND các xã	Cả năm
22	<p>Xây dựng, sửa chữa, nâng cấp một số trạm y tế xã để đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã</p> <p>Hạ tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng thể thấp còi xuống dưới 24,2%, nâng tỷ lệ người tham gia BHYT đạt trên 83%</p>	Phòng Y tế	Các phòng, ban ngành liên quan; Các xã	Cả năm
23	<p>Tuyên truyền về bảo vệ môi trường, phát triển phong trào quần chúng bảo vệ môi trường</p> <p>Rà soát, đôn đốc hướng dẫn các cơ sở sản xuất kinh doanh thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường</p>	Phòng Tài nguyên và Môi trường	UBND các xã	Cả năm
24	<p>Triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 325/QĐ-UBND ngày 23/01/2017 của UBND tỉnh về việc ban hành bộ tiêu chí xã nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2016-2020 và Nghị quyết 07/2014/NQ-HĐND ngày 25/7/2014 của HĐND tỉnh về Chương trình kiên cố hóa Giao thông nông thôn.</p>	Phòng NN-PTNT	Các phòng, ban ngành liên quan, UBND các xã	Cả năm

	Hướng dẫn kiểm tra, đôn đốc đề xuất các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành tiêu chí giao thông trong xây dựng nông thôn mới.				
25	<p>Đẩy mạnh phong trào thi đua “Phụ nữ Quảng Trị chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016-2020, cuộc vận động “xây dựng gia đình 5 không 3 sạch” năm 2017 gắn với các tiêu chí xây dựng nông thôn mới</p> <p>Xây dựng kế hoạch triển khai phong trào “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới 2017”; Tổ chức các hoạt động tham gia xây dựng cơ sở hạ tầng, giao thông nông thôn, chỉnh trang nông thôn mới, đảm bảo an ninh trật tự, đời sống văn hóa, hỗ trợ thanh niên trong nghề nghiệp việc làm.</p>	Hội liên hiệp Phụ nữ huyện	VPEP nông thôn mới tỉnh; Cơ quan truyền thông; UBND các huyện, thị xã.	Cả năm	
26	<p>Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; triển khai dự án tăng cường đầu tư xây dựng, phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao các huyện miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo; Kế hoạch nhân rộng các mô hình tốt về phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của từng vùng miền, dân tộc.</p>	Huyện Đoàn	Các ban, ngành liên quan; UBND xã	Cả năm	
27	Xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình MQTG xây dựng nông thôn mới năm 2018	Phòng Văn hóa- TT	Các phòng, ban, ngành liên quan; UBND các xã	Cả năm	
28	Hướng dẫn hồ sơ, thủ tục đề nghị công nhận và tổ chức Lễ đón nhận bằng công nhận đạt chuẩn cho các địa phương đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2017	Phòng Nông nghiệp và PTNT	Các phòng, ban, ngành liên quan; UBND xã	Quý IV	
29		Các thành viên BCD huyện; phòng NN-PTNT, Văn phòng điều phối nông thôn	UBND xã Triệu Đông	Quý III, IV	

			mới		
30	Kiểm tra kết quả phổ cập mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập tiểu học đúng độ tuổi, phổ cập giáo dục trung học		Phòng Giáo dục và Đào tạo	Các phòng, ban ngành liên quan; UBND các xã	Quý II và IV
31	Tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện công tác hỗ trợ phát triển sản xuất, mô hình có hiệu quả và kế hoạch nhân rộng mô hình hiệu quả giai đoạn tiếp theo		Phòng Nông nghiệp và PTNT	UBND các xã	Quý IV
32	Tổ chức kiểm tra, rà soát tình hình thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới đối với các xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018		Các thành viên Ban chỉ đạo huyện; Văn phòng điều phối nông thôn mới	Các phòng, ban, ngành liên quan; UBND các xã	Quý IV
33	Tổ chức Hội nghị thẩm định xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017(xã Triệu Đông)		Phòng Nông nghiệp và PTNT	Thành viên Hội đồng thẩm định; UBND các xã; UBND xã đăng ký đạt chuẩn	Quý IV
34	Trực báo BCD NTM huyện (Thành viên BCD, cán bộ VPĐP, Chủ tịch UBND các xã)		BCĐ NTM huyện	Văn phòng Điều phối huyện	Quý IV
35	Tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới và phong trào thi đua "Quảng Trị chung sức xây dựng nông thôn mới" năm 2017 và triển khai kế hoạch năm 2018		Phòng Nông nghiệp và PTNT	Các phòng, ban, ngành, đơn vị liên quan; UBND các huyện, thị xã	Quý IV